

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามยูโร แต่ถูกจำกัดด้วยแรงซื้อดอลลาร์จากในประเทศ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางยูโรที่แข็งค่าขึ้นในวันนี้ แต่การแข็งค่าของเงินบาทถูกจำกัดไว้บางส่วน จากแรงซื้อดอลลาร์ในประเทศ

*หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ฉบับออนไลน์รายงานว่า เยอรมนีกำลังพิจารณายกเลิกการผลักดันให้กรีซ เลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้พันธบัตรให้เร็วขึ้น เพื่อจะสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหม่ต่อกรีซ

*การผ่อนปรนของเยอรมนี ในการปล่อยเงินกู้ให้กับกรีซมากขึ้น จะช่วยให้ยุโรปสามารถผ่านพ้นอุปสรรค เกี่ยวกับความต้องการเงินของกรีซ ก่อนที่เงินสดของกรีซจะหมดลงในช่วงกลางเดือนก.ค.

*เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป(อียู) เปิดเผยว่า อียูกำลังเร่งที่จะร่างมาตรการช่วยเหลือทางการเงินฉบับที่สอง เพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับกรีซในเดือนหน้า และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้

*เป็นที่คาดกันว่า เจ้าหน้าที่อียู และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะเปิดเผยรายงานความคืบหน้า เรื่องความสามารถในการชำระหนี้อย่างยั่งยืนของกรีซในช่วงปลายสัปดาห์นี้

*รายงานดังกล่าวจะบ่งชี้ว่า รัฐบาลกรีซจะได้รับเงินกู้งวดถัดไป จากอียูและไอเอ็มเอฟหรือไม่

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.326 บาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.27/34 จาก 30.32/35 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.29/31 จาก 30.33/34 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.83/85 จาก 80.88 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4402/03 จาก 1.4268 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"ยูโรเข้านขึ้นมาแรง จากเรื่องของการ reschedule หนี้ของกรีซ เพราะถ้ามีการเลื่อนชำระหนี้ ก็จะถูกมองเป็นการ default กล้วยๆ แต่บาทเราลงมา(แข็งค่า) ช่วงแรก แต่ก็มี support(แรงซื้อดอลลาร์) จากข้างในเข้ามา" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านขึ้นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นอย่างมาก จากที่กรีซอาจไม่ต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังแข็งค่าได้ในกรอบที่จำกัด เนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์จากในประเทศ เขามาประคองดอลลาร์/บาทไว้เช่นกัน โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 30.23-30.34

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้